

ตลาดทุน > SET > CHAYO

13 นาทีที่แล้ว

CHAYO ลุยซื้อหุ้นเติบโตพอร์ต มาตราการอุ้มลูกหนี้ไม่กระทบ

CHAYO เล็งซื้อหุ้นเพิ่ม โบรกชิ่ง Q2 กำไรพุ่ง 55%

จับตา CHAYO ขาย NPA-TFRS9 หนุนกำไร Q2/63 ทำ New High



Share

ดูข้อมูลบริษัท

ทันหุ้น – สุวิไล – CHAYO ยังไม่กระทบแบงก์ออกมาตรการช่วยเหลือหนี้ กัดเพดานดอกเบี้ยลด แม้มีธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ระบุสินเชื่อไม่มีหลักประกันปล่อยน้อยมากเพียง 2-3 ล้านบาท จากวงเงินปล่อยทั้งหมด 50 ล้านบาท เติบโตเกมเจรจาธนาคารพาณิชย์ ชี้หนี้ตามแผน

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า จากการมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 ส่วนที่เป็นการลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตคิดจาก 18% เหลือ 16%, ลดเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด จาก 28% เหลือ 25% และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด ที่ลดเพดานดอกเบี้ยเหลือ 25% รวมถึงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่ลดดอกเบี้ยเหลือ 24% นั้น บริษัทไม่มีความกระทบจากการลดเพดานดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทไม่ใช่สถาบันทางการเงิน หรือ แบงก์

ไม่หวั่นแบงก์คุม

แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัท ค่าเงินธุรกิจปล่อยสินเชื่อออนไลน์ โฟแนนซ์ บีโกไฟแนนซ์ ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของการลดเพดานดอกเบี้ย สำหรับเงื่อนไขดังกล่าวใช้สำหรับหนี้ไม่มีหลักประกัน หรือสินเชื่อส่วนบุคคล แต่บริษัทไม่กังวลต่อการช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าว เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันบริษัทปล่อยน้อยมาก หรือปล่อยอยู่เพียง 2-3 ล้านบาท จากปีก่อนปล่อยสินเชื่ออยู่ที่ 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสัดส่วนดอกเบี้ยที่ลดลงก็มีผลกระทบต่อไม่มาก

ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีนี้ที่ 200 ล้านบาท ส่วนช่วงที่ผ่านมาสามารถปล่อยสินเชื่อได้แล้วที่ 49-50 ล้านบาท แบ่งเป็น สินเชื่อที่มีหลักประกัน 46-47 ล้านบาท และเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน 2-3 ล้านบาท

ขณะที่การเร่งรัดและติดตามหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติ มีแนวโน้มจะควบคุมการคิดเร่งรัดและติดตามดังกล่าว บริษัทไม่มีความกระทบ หากแบงก์ออกมาตรการควบคุม แต่ธุรกิจที่จะดันับผลกระทบต่อกลุ่มแบงก์ และลิสซิ่งมากกว่า

ไตรมาส 3 สดใส

บริษัทของผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3/2563 มีแนวโน้มจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน และจากไตรมาสก่อน เนื่องจากเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงที่ทางธนาคารจะเร่งขายหนี้โดยคุณภาพออกมามากขึ้น และจะมากที่สุดไตรมาส 4/2563 ขณะที่ปัจจุบันบริษัทยังคงมีความสนใจซื้อหนี้โดยคุณภาพทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเข้ามาบริหารในพอร์ตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับทางธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 100 - 300 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทใช้เงินลงทุนไปประมาณ 100 ล้านบาท ในการซื้อหนี้โดยคุณภาพแบบมีหลักประกันเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่มแล้วมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท จากเป้าหมายการใช้เงินลงทุนทั้งปี 2563 นี้ที่วางไว้ที่ 1 พันล้านบาท รองรับการใช้หนี้โดยคุณภาพเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่มมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท

รายงาน : เฉลิมชัย สิรินันโทพิทยา

บรรณาธิการ : เฉลิมชัย สิรินันโทพิทยา

Share

Share

ลับเฉพาะเจาะหุ้น

DELTA อออดยาวถึงสิ้นปี ตาต้าดับมาร์จิน 25%

ไฟแนนซ์สั่งเว่ยกรุ๊ป MTC ลั่นรอดค่าทองหนี

PTL ดันบงด์ฟิล์มโตเร็วเท่า ทุน 3 พันล. อีพ ฝ่าลิ้งผลดี

NOBLE ยอดโอนครึ่งปีหลังพุ่ง เติบโต 4 โครงการใหม่

ฝ่ากลุ่ม NTUCH ปีบผลสูง ADVANC ฝ่าสุดไตรมาส 2

สมาชิก